



{Vào Ngày Phục Sinh, người có đức tin sẽ được đưa đến gần Thượng Đế của mình, Đấng Toàn năng, cho đến khi Ngài đặt tấm che và người đó thú nhận tội lỗi của mình với Ngài}

Ông Safwan bin Muhriz thuật lại: Một người đàn ông nói với (ông 'Abdullah) con trai của 'Umar: Ông nghe Thiên Sứ của Allah ﷺ nói thế nào về việc nói chuyện thầm kín với nhau? Ông ấy nói: Tôi đã nghe Người ﷺ nói: {Vào Ngày Phục Sinh, người có đức tin sẽ được đưa đến gần Thượng Đế của mình, Đấng Toàn năng, cho đến khi Ngài đặt tấm che và người đó thú nhận tội lỗi của mình với Ngài, và Ngài nói: Người có thừa nhận không? Người đó nói: Vâng, thưa Thượng Đế, bے tôi thừa nhận. Ngài nói: Quả thật, TA đã che đậy chúng cho người ở trần gian, và hôm nay TA sẽ tha thứ cho người. Vì vậy người đó sẽ được trao cho quyển sổ những việc làm tốt của mình. Và đối với những kẻ không tin, những kẻ giả tạo đức tin, họ sẽ bị gọi công khai trước các tạo vật, đây là những kẻ đã nói dối về Allah.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết về cuộc trò chuyện riêng tư của Allah với người bے tôi có đức tin của Ngài vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Người ﷺ nói: Vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, người có đức tin sẽ được dẫn đến gần Thượng Đế của mình, và Ngài sẽ che một tấm chắn không để những người đứng trình diện trong ngày hôm đó để không thể biết được bí mật của người đó. Rồi Ngài nói với người đó: Người có thừa nhận tội này, tội này của người không? Người đó thừa nhận tội lỗi của mình riêng giữa anh ta và Thượng Đế của anh ta. Anh ta nói: Vâng, bے tôi thừa nhận, thưa Thượng Đế. Lúc đó, người có đức tin đó sợ hãi, Allah Toàn Năng nói với người đó: TA đã che đậy chúng cho người ở trần gian, và hôm nay TA tha thứ cho người. Rồi người đó sẽ được trao cho quyển sổ về những việc làm tốt đẹp của mình. Đối với những kẻ vô đức tin và giả tạo đức tin, họ sẽ được hô gọi công khai trước những ai đang có mặt trong ngày hôm đó: Đây là những kẻ đã nói dối về Thượng Đế của họ. Quả thật, lời nguyện rửa của Allah dành cho những kẻ làm điều sai trái.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

